



นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ด้วยโรงพยาบาลดอยหลวง ได้มองเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพที่ดีของผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่ อำเภอดอยหลวง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกร กลุ่มแรงงาน กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข รวมถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และเข้าถึงการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ลดปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ โรงพยาบาลดอยหลวง จึงได้กำหนดนโยบาย ให้มีการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. โรงพยาบาลดอยหลวง ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งผู้ประกอบอาชีพทุกคนทุกระดับควรให้ความร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรฐาน การดำเนินงานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเอง องค์กรและผู้อื่น

2. โรงพยาบาลดอยหลวง พัฒนาระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาการเข้าถึงบริการอย่างต่อเนื่องพร้อมประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปรับทราบถึงแนวทางการเข้ารับบริการ

3. โรงพยาบาลดอยหลวงให้การสนับสนุนและส่งเสริม ให้สถานประกอบการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และมีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการทำงานอยู่เสมอเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำเอาหลักการสุขภาพิบาล อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน

4. สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพทุกคน มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกถึงความปลอดภัยในการทำงาน ตระหนักถึงความเสี่ยงและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะทำงานทุกครั้ง

5. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพ มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน การตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง และการให้ภูมิคุ้มกันตามความเหมาะสมของลักษณะงาน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลดอยหลวงจะผลักดันและสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ มีการดำเนินการและบรรลุตามกรอบนโยบายอย่างสม่ำเสมอ จึงประกาศมาเพื่อทราบและให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานโดยทั่วกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ 
(นายถนัดศรี มะโนตา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยหลวง